
 

                   การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคาร
รัฐสภ า เกี ยกกาย  น ายชวน   หลี กภั ย  ป ระธานสภ าผู้ แทน ราษ ฎร เป็ นป ระธานการประชุ ม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง      
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม  
๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  

            ๑.๑.๑ กระทู้ ถามสดด้วยวาจา โดย นางสาวกุลธิดา  รุ่ งเรืองเกี ยรติ  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  
     เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดราชการส าคัญ จึงได้เลื่อน
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปในสัปดาห์หน้า     
            ๑.๑.๒ กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การน าทหารกองประจ าการ หรือ 
พลทหารมาใช้งาน และสัดส่วนของพลทหารบริการและพลทหารประจ าผู้บังคับบัญชา โดย นายวิโรจน์   
ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม       

ด้วยประชาชนให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวเป็นวงกว้าง เนื่องจากงบประมาณ
ส าหรับกองทหารประจ าการมีจ านวนมากถึง ๑๔,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมกับงบประมาณ 
ส่วนก าลังบ ารุงต่าง ๆ ดดยหลายปีที่ผ่านมา พบว่ามีการน าพลทหารมาใช้งานส่วนตัว อาทิ ปี ๒๕๖๑  
มีการน าเสนอข่าวกรณีพลทหารที่ฝึกอยู่ในค่ายธนะรัชต์ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกใช้ไปเลี้ยง
ไก่ที่บ้ านของนายทหารใหญ่ เพ่ือผลประดยชน์ส่วนตัว ซึ่ งกรณีดังกล่าวดฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงว่า  
เป็นการมอบหมายไหว้วานให้พลทหารที่ดูแลบ้านพักราชการช่วยท านอกเหนือจากงานหน้าที่หลัก และได้สั่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนนายทหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพลทหารคนดังกล่าว เมื่อพบว่ามีการใช้งานก าลัง
พลอย่างไม่เหมาะสมจริง ทางหน่วยจึงพิจารณาด าเนินการทางวินัยกับนายทหารคนดังกล่าว แต่ไม่ได้มีการระบุ
ว่าด าเนินการอย่างไร ต่อมาในปี ๒๕๖๒ มีการน าเสนอข่าวพลทหารโพสต์ระบายความอัดอ้ันตันใจว่ า  
ถูกนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพอากาศดึงตัวไปรับใช้ในบ้าน และมีหน้าที่ดูแลนก หากท านกตายต้องใช้เงิน
ส่วนตัวซื้อนกตัวใหม่มาคืน ซึ่งโฆษกกองทัพอากาศได้ชี้แจงว่าขณะนี้ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้หน่วยต้นสังกัด
ของพลทหารคนดังกล่าว ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจรงิ แตป่ัจจุบันก็ยังไม่มีค าตอบให้กับ 
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สาธารณชน โดยจากข้อมูลในช่วง ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมา พบว่ามีความต้องการทหารประจ าการประมาณ 
๑๒๐,๐๐๐ นาย และมีข้อมูลว่านายทหารระดับพันโทขึ้นสามารถขอทหารประจ าผู้บังคับบัญชาได้ รวมทั้ง  
ต้องส่งทหารประจ าผู้บังคับบัญชาไปดูแลนายทหารระดับนายพลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วด้วยเช่นกัน  
ซึ่งต้องใช้ก าลังพลทหารจ านวนถึง ๓๐,๐๐๐ คน ท าหน้าที่ดูแลนายทหารระดับสูง คิดเป็นร้อยละ ๒๕  
ของก าลังพลทหารทั้งหมด จึงสอบถามถึงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และอยากทราบว่าปัจจุบันมีทหารประจ า
ผู้บังคับบัญชา และพลทหารบริการทั้งหมดกี่นาย นอกจากนี้ ยังมีกรณีลูกสาวนายทหารใหญ่โพสต์ภาพ 
พร้อมข้อความในเชิงดูหมิ่นพลทหาร และกรณีการเสียชีวิตของพลทหารหลายรายจากการถูกธ ารงวินัย 
   พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมาย
ผู้ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงกลาโหมและกองทัพได้เห็นความส าคัญของทหารกองประจ าการตลอดมา ตั้งแต่
การพัฒนายกระดับชีวิตในระหว่างที่รับราชการทหารประจ าการ ตลอดจนการศึกษา การดูแลความเป็นอยู่ 
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ซึ่งทุกคนอาจจะยังติดภาพในอดีตว่าทหารกองประจ าการได้รับการฝึกอย่างโหดร้าย  
แต่ในปัจจุบันทุกกองทัพได้มีการพัฒนา ทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร และสวัสดิการต่าง ๆ ให้เทียบเท่าหรืออาจจะ
ดีกว่าที่บ้าน ที่ส าคัญทางกองทัพมีนโยบายให้ทุกหน่วยใช้หลักเมตตาธรรม มนุษยธรรมในการดูแลทหาร 
ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งให้เกียรติและค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนความเป็นทหารควบคู่กันไป 
นอกจากนี้ ทางกองทัพยังเปิดโอกาสให้ญาติของทหารกองประจ าการเข้ามาเห็นสภาพความเป็นอยู่ตั้งแต่ 
วันรายงานตัว และอนุญาตให้ญาติมาเยี่ยมได้ทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ทหารกองประจ าการได้
ศึกษาในระดับที่สู งขึ้น โดยกระทรวงกลาโหมได้หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือหาแนวทาง 
การด าเนินการร่วมกัน ส าหรับสัดส่วนอัตราก าลังนั้น ๑ กองพัน มีก าลังพลประมาณ ๙๐๐ นาย ประกอบด้วย 
นายสิบและทหารกองประจ าการ โดยมีทหารบริการ ๔๒ นาย ท าหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการและงาน
บริการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชา ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ มีอัตราทหารบริการตามภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งกรณีที่หน่วยงานภายนอกขอสนับสนุน เรื่องงานบริการ และการจัดตั้ ง 
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจ าการ เพ่ือดูแลนายทหารชั้นนายพลนอกประจ าการที่เคย
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยจะมีก าลังพลไปดูแลสวัสดิการตามค าร้องขอในเวลาราชการ  
ขอยืนยันว่าในปัจจุบันกองทัพไม่มีนโยบายให้ทหารบริการปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจ ซึ่งหากมีการตรวจ
พบว่ามีการใช้งานทหารกองประจ าการผิดประเภท กระทรวงกลาโหมและกองทัพจะด าเนินการสอบสวน 
ตามขั้นตอน และลงโทษทางวินัยต่อไป นอกจากนี้ กรณีการเสียชีวิตของพลทหารหลายรายจากการถูก 
ธ ารงวินัยนั้น ทางกองทัพอาจจะทราบข้อมูลเพียงด้านเดียว หากสมาชิกฯ มีข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถแจ้งมายัง
กระทรวงกลาโหมเพ่ือให้ตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่กระท าความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาต่อไป  
     ๑.๑.๓ กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง สถิติของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย 
โดย นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
   ด้วยในปี ๒๕๕๙ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ๒๒,๐๐๐ กว่าราย ซึ่งสูงที่สุด 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นอันดับที่  ๙ ของโลก ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO)  
ซึ่งเปรียบเทียบย้อนหลัง ๑๕ ปี จ านวนผู้เสียชีวิตจากปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 
๖,๐๐๐ กว่าราย แต่จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุมีจ านวนมากถึง ๓๕๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งเป็น 
ตัวเลขที่สูงมาก ข่าวอุบัติเหตุเกิดข้ึนทุกวันจนเหมือนเป็นชีวิตประจ าวันของประชาชน จึงสอบถามถึงมาตรการ 
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ในการลดจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการที่จะดูแลส่งเสริม และ
สวัสดิการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า มาตรการของรัฐบาลในปัจจุบัน คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและ
ลดอุบัติทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งก าหนดโครงสร้างตั้งแต่ระดับนโยบาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
ในระดับอ านวยการได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ในระดับปฏิบัติการมี ศปถ. จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการศูนย์ และ ศปถ. อ าเภอ มีนายอ าเภอ
เป็นผู้อ านวยการศูนย์ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์  
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของท้องถนนในประเทศไทยซึ่งมีระยะทางประมาณ ๔๕๒,๒๓๘ กิโลเมตร  
เป็นถนนที่อยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง ๕๑,๘๑๓ กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท 
๔๗,๙๖๐ กิโลเมตร อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๕๒,๔๖๕ กิโลเมตร โดยเกิดอุบัติเหตุ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ จึงเป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในเรื่องการดูความเรียบร้อยและให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลการจราจร 
และรักษาความสงบเรียบร้อย จึงเป็นการใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการจราจร  
และความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้น นอกจากนี้ จะต้องสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องของ 
การรักษาวินัยการใช้รถ ใช้ถนน และการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งคัดให้กับประชาชนทุกคน ซึ่งเป็น  
ส่วนส าคัญในการลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ  โดยแม้ว่าในช่วง ๗ วันอันตรายจะมี
มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่เข้มงวดกว่าปกติ แต่หลังจากนี้ ทางกระทรวงได้มีนโยบายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ควบคู่ไปกับการสร้างวินัยจราจร ส่วนมาตรการในการดูแล
ส่งเสริม และสวัสดิการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กระทรวงมหาดไทยจะหารือร่วมกับหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมก าลังคน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนต่อไป     

๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
     ๑.๒ .๑ กระทู้ถาม เรื่อง กองทุนห มู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  โดย  
นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม นายกรัฐมนตรี  
   การจัดตั้ง “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” เป็นกองทุนหมุนเวียนประเภทเพ่ือการกู้ยืม ซึ่งถือเป็นเงินนอกงบประมาณของ 
รัฐบาล กองทุนหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย ส่ง เสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ  
หรือประดยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ท าให้กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินเชิงพาณิชย์ในระบบ เนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอและส่วนใหญ่ไม่มีหลักเกณฑ์ค้ าประกันเงินกู้
สามารถเข้าถึงสินเชื่อส าหรับประชาชนระดับฐานรากได้มากขึ้น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ 
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ประเทศ แต่หลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและมีผลการด าเนินงานผ่านไปแล้วประมาณ ๑๔ ปี  
ได้มีการสุ่มตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านที่ไม่เป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบันการเงินชุมชน  
ผลการตรวจสอบพบว่า กองทุนหมู่บ้านแต่ละสถานภาพยังประสบปัญหาหนี้ค้างช าระและหรือเงินขาดบัญชี 
ซึ่งในจ านวนนี้พบว่า มีกองทุนหมู่บ้านจ านวนมากหยุดด าเนินกิจกรรม หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ไม่สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระและหรือเงินขาดบัญชีได้ และยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมการด าเนินงาน รวมถึงการจัดท าหลักฐานทางด้านการเงินและบัญชี ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของปัญหา 
เกิดจากประชาชนมีอัตราว่างงานเพ่ิมข้ึน ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น ประชาชนมีปัญหาหนี้สินทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้ไม่มีเงินช าระหนี้สินค้า ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อนเป็นปัญหาเรื้อรัง จึงสอบถาม 
ถึงนดยบายในการบริหารจัดการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถช าระหนี้ คืนอย่างไร รวมทั้งมีนดยบาย 
ออกกฎหมายผ่อนปรนภาระหนี้สินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดภาระการช าระหนี้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างไร และสามารถด าเนินการดดยเร่งด่วนได้หรือไม่  

 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดราชการส าคัญ จึงได้เลื่อน
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปในสัปดาห์หน้า  
  ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา  
โดย นายยุทธพงศ์   จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
   ด้วยปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ 
และยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นเพราะปัจจุบันส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จ าหน่าย  
สลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาใบละ ๘๐ บาท แต่ปรากฏว่าผู้จ าหน่ายรายย่อยกลับน าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
มาออกจ าหน่ายเกินราคา ดดยจ าหน่ายในราคาใบละประมาณ ๑๐๐ บาท อันเนื่องมาจากผู้จ าหน่ายรายย่อย 
ไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดดยตรงจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสามารถซื้อได้  
แต่ไม่เพียงพอ หรือการจัดสรรดควตาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้จ าหน่าย ด้วยเหตุผลดังกล่าว  
จึงท าให้ผู้จ าหน่ายรายย่อยต้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากพ่อค้าคนกลางในราคาที่สูงขึ้น ส่งผลให้เมื่อน ามา
จ าหน่ายจึงต้องปรับราคาเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ท าให้ถูกจับกุมด าเนินคดีจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน
ทั้งผู้จ าหน่ายรายย่อยและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงสอบถามถึงนดยบายกระทรวงการคลังและแนวทางแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งแนวทางการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ถึงมือผู้จ าหน่ายรายย่อยดดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
และทั่วถึงหรือไม่ ตลอดจนแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว  
    นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามว่า ปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคานั้น ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ได้พยายามแก้ไขปัญหามาดดยตลอด จากสถิติในปี ๒๕๔๒ ได้พิมพ์สลากฯ จ านวน ๓๔ ล้านฉบับ แต่ไม่
พอเพียงจนมีการขยายการพิมพ์ในปี ๒๕๔๗ เป็นจ านวน ๔๘ ล้านฉบับ ปี ๒๕๕๒ จ านวน ๕๐ ล้านฉบับ  
ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๗๔ ล้านฉบับ กระทั่งล่าสุดปี ๒๕๖๒ ขยายเป็น ๑๐๐ ล้านฉบับ แยกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ  
คือ กึ่งการกุศล ได้แก่ มูลนิธิและสมาคมของผู้พิการ ๙๐๑ องค์กร จ านวน ๓๓ ล้านฉบับ ซึ่งมีสมาชิกรับสลาก
ไปขาย จ านวน ๑๗,๘๕๘ ราย บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นรายย่อย ๒๘,๖๗๐ ราย และผู้พิการอิสระที่ไม่ได้อยู่ใน
สมาคม ๓,๖๓๕ ราย อีกส่วนหนึ่งเป็นการจองซื้อดดยการสุ่ม หรือ Random ผ่านระบบของธนาคารกรุงไทย  



       - ๕ - 
 
ประมาณ ๖๗ ล้านฉบับ มีผู้ลงทะเบียน ๑๖๐,๐๐๐ ราย มีผู้ได้รับจองซื้อสลากรายย่อยซึ่งกระจายออกไป 
คนละ ๕ เล่ม เมื่อท าการสุ่มจะได้  ๑๓๔ ,๐๐๐ ราย ดดยจะเห็นว่าในช่วงต้น ๆ ของการสุ่มแบบนี้ 
เมื่อปี ๒๕๕๗ นั้น การขายสลากของรายย่อยดังกล่าวนั้นขายขาดทุน เพราะรับมา ๗๐.๔๐ บาท ขาย ๘๐ บาท 
ได้ก าไร ๙.๖๐ บาท และทางกระทรวงการคลังได้มีการหารือกับส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและได้แจ้งว่า 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีเครื่องพิมพ์สลาก จ านวน ๓ ชุด เครื่องหนึ่งพิมพ์ได้ ๓๕ ล้านฉบับต่องวด  
ในแต่ละวันเดินเครื่องตั้งแต่ ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา ได้พักเครื่องเพียงแค่ ๔ วันต่อเดือน ซึ่งเต็ม
ประสิทธิภาพแล้ว และที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบันผู้ซื้อและผู้ขายมีการพัฒนาไปมาก ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ก าลังพิจารณาเพ่ิมเครื่องจักรอีก ๑ ชุดเพ่ือยืดหยุ่น ทั้งนี้ ไทยสามารถขายสลากได้งวดละ 
๑๐๐ ล้านฉบับ ในขณะที่มีประชากร ๖๘ ล้านคน ซึ่งน่าดีใจและน่าตกใจ ที่ต่อคนซื้อมากกว่า ๑ ใบ จึงต้อง
ระมัดระวังเรื่องการมอมเมา หากเพ่ิมอีกจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไร หรือจะมีวิธีการแก้ไขอ่ืน ๆ จะสามารถ 
ท าได้อย่างไร ซึ่งทุกมาตรการนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษา อย่างไรก็ตาม 
ได้พยายามแก้ปัญหามาดดยตลอดที่จะให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย แต่การที่ผู้ค้า Random อาจจะซื้อ
ขายกันเองเพ่ือที่จะได้ดควตามากขึ้น และยอมรับว่ามีการซื้อขายต่อกัน แต่ยืนยันว่าไม่มี ๕ เสือกองสลาก หรือ
ผู้ค้ารายใหญ่ (ยี่ปั๊ว  แล้ว มีแต่ผู้ค้าด าเนินการเป็นยี่ปั๊วซาปั๊วกันเอง และหากสมาชิกฯ มีแหล่งที่กล่าวอ้างจริง
ให้แจ้งมาท่ีกระทรวงการคลัง หรือส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดดยยินดีจะไปด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
 ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการสิ่ งก่อสร้างรุกล้ าล าน้ า
สาธารณะ โดย นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
 เนื่องจากค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการก าหนดนดยบายบริหารจัดการสิ่งก่อสร้าง 
รุกล้ าล าน้ าสาธารณะ ที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานกองอ านวยการ 
ร่วมพัฒนาที่อยู่ อาศัยขุมชนริมคลอง และริมฝั่ งแม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือให้การขั บเคลื่อนการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘  นั้น  
จากการเข้าพ้ืนที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและริมคลองเปรมประชากร เพ่ือรับฟังปัญหาการจัดระเบียบคูคลอง
คืนพ้ืนทีใ่ห้แก่เมืองระยะแรก ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้  

๑. การก าหนดความกว้างของเขื่อนและแนวเขื่อน ในระยะแรกของการจัดระเบียบ 
คูคลองนั้ น  การก าหนดความกว้างของเขื่ อนให้ เป็ น ไปตามแนวตลิ่ งของคลองธรรมชาติ  ต่ อมา 
ได้มีการปรับเปลี่ยนความกว้างของเขื่อนและแนวเขื่ อนเป็น ๒๕ เมตร และ ๓๘ เมตร ตามล าดับ  
ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนของความกว้างของเขื่อนและแนวเขื่อนในแต่ละชุมชน 

๒. มีการออกค าสั่งไล่รื้อชุมชนขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนของความกว้างของเขื่อน
และแนวเขื่อน รวมถึงความชัดเจนของแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย “ดครงการบ้านมั่นคง” ก่อให้เกิดการต่อต้าน 
ของสมาชิกในชุมชนเป็นเหตุให้สมาชิกในชุมชนถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย   

๓. การน าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย “ดครงการบ้านมั่นคง” เข้าสู่ชุมชนไม่มีความชัดเจน 
และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน ดดยสมาชิกชุมชนแบ่งออกเป็น  
๒ กลุ่ม คือ ๑  กลุ่มทีเ่ห็นด้วยกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย “ดครงการบ้านมั่นคง” เกิดประเดน็ปัญหาเนื่องจาก 
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หวาดกลัวว่าจะถูกขับไล่รื้อชุมชน แผนพัฒนาชุมชนไม่ยืดหยุ่นตามบริบทของชุมชน และสมาชิกดครงการ  
๔ ใน ๑๐ ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของดครงการได้ ๒  กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 
“ดครงการบ้านมั่นคง” จากการปฏิเสธเข้าร่วมดครงการท าให้ถูกขับไล่รื้อที่อยู่อาศัยเป็นเหตุให้ไม่มีที่อยู่อาศัย 
ถูกค าสั่ง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ จ ากัดการประกอบอาชีพ เช่น ห้ามประกอบอาชีพรับซ่อม
จักรยานยนต์ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  

จึงสอบถามถึงแนวทางในการให้สมาชิกในแต่ละชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจในอนาคต ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย “ดครงการบ้านมั่นคง” ที่มีการต่อสู้
คัดค้านการรื้อถอน เพ่ือสิทธิครอบครองที่อยู่อาศัยแต่ถูกด าเนินคดี การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  

นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า การน านดยบายบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ าล าน้ าสาธารณะ 
เข้าสู่ชุมชนและได้มีการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย “ดครงการบ้านมั่นคง” ดดยดครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งได้มีข้ันตอนประชาคมการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชนในเขตคลองเปรมประชากรและเขตคลองลาดพร้าว 
จ านวน ๙ ขั้นตอน ได้แก่ ๑  การสร้างความรับรู้และความเข้าใจดครงการให้กับสมาชิกทุกครัวเรือนผ่าน 
ผู้น าชุมชน ซึ่งผู้น าชุมชนจะประสานกับประชาชนเพ่ือแสดงความคิดเห็น ๒  ชุมชนนั้นจะต้องเข้าร่วมประชุม
ภาคีทุกฝ่ายและร่วมรับรองสิทธิในชุมชน ๓  ตั้งกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อบริหารดครงการงบประมาณ  
๔  กรมธนารักษ์และกรมที่ดินต้องรังวัดเขตที่ดินกรณีที่เป็นที่ของกรมธนารักษ์ ที่ราชพัสดุ ก็จะต้องร่วมกัน 
ดูแลเขตตรงนี้ ๕  สหกรณ์เสนอดครงการและงบประมาณในการก่อสร้างผ่านความเห็นของชุมชนด้วย  
๖  การออกแบบ การวางผังของชุมชนทุกครัวเรือนใช้เสนอความเห็น ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน กว่าจะสรุป
ข้อตกลงได้ ๗  การเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นผู้ด าเนินการ ๘  หากตกลงใจว่าจะย้าย
บ้านเดิมก็ต้องได้รับงบประมาณจากองค์กรพัฒนาชุมชน และ ๙  สหกรณ์จ้างผู้รับเหมาหาบ้านตามแบบ 
ที่ชุมชนอนุมัติ ดดยตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ - ๙ จะใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน เป็นอย่างเร็ว และ ๑ ปี เป็นอย่างช้า 
ทั้งนี้ ชุมชนทั้งสองดังกล่าวมีจ านวนกว่าหมื่นครัวเรือนซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดดยในเขตคลอง
ลาดพร้าวมี ๗,๐๖๙ ครัวเรือน อยู่ในน้ า ๓,๘๐๐ ครัวเรือน อยู่บนตลิ่ง ๓,๒๐๐ ครัวเรือน ซึ่งผลของการส ารวจ
ปรากฏว่าร้อยละ ๘๐ ของชุมชน เห็นด้วยกับการเข้าร่วมดครงการ ทั้ งนี้  ในส่วนการบรรเทาผลกระทบ 
ทางกฎหมายให้กับผู้คัดค้านและผู้ถูกด าเนินคดีนั้น รัฐบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายและต้องฟังค าพิพากษา  
ของศาลว่าจะพิพากษาเป็นคุณหรือเป็นดทษกับผู้บุกรุก อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องทางให้ประชาชนได้ร้องอุทธรณ์
คดีปกครองต่อศาลปกครองสูงสุดได้ ทั้งนี้ รัฐบาลจะด าเนินการในเรื่องนี้ด้วยความเห็นใจพ่ีน้องประชาชน 
เป็นที่สุด แต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นกัน และหากมีช่องทางที่จะต้องแก้กฎหมาย หรือระเบียบ  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประดยชน์ ทางกระทรวงฯ ยินดีที่จะปฏิบัติเพ่ือประดยชน์สุขของประชาชน 

          ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
      ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของรถบรรทุกในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดดยนายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  



       - ๗ - 
 
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดดยมี นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู ้ 
      ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ดดย นายเลิศศักดิ์   พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี ดดย นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ 
      ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง สภาพปัญหาถนนลูกรังช ารุดเสียหาย  
การสัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอดพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไม่ได้รับความสะดวก ดดย นายนิยม   
เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ดดยมี นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ
กระทู ้ 
    ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 
      

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
          ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
        ๑. เนื่องจากนายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค ได้มีหนังสือขอลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ 
ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค สิ้นสุดลงตามมาตรา 
๑๐๑ (๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ 
(๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชี
รายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๑ คน คือ นางสาวพิมพ์รพี  
พันธุ์วิชาติกุล ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ๔๙๘ คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 
๒๔๙ คน 
       ๒. ให้นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในประชุม
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
       ที่ประชุมรับทราบ 
   จากนั้น เป็นเรื่องรับทราบการพิจารณารายงานตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่   
      ๑. พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      ๒. รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๒ เรื่อง 
   ๒.๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ สถาบันพระปกเกล้า 
   ๒.๒ รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุดทรทัศน์ 
และกิจการดทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ที่ประชุมรับทราบ 
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    ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ มีหนังสือแจ้งว่า ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก 
นายภูดิท  อินสุวรรณ์  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมาธิการจึงเป็นอันพ้นจากต าแหน่งกรรมาธิการ  
ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๐๘ (๓  จึงขออนุญาตที่ประชุมขอน าระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ แทนต าแหน่งที่ว่าง  
๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายภูดิท  อินสุวรรณ์  เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
   ดดยสมาชิกฯ ได้เสนอ นายสุรชาติ  ศรีบุศกร เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
   ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม  
        รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง   
        ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
        ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
   ที่ประชุมให้การรับรอง        
         (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว        (ไม่มี) 
 

    ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้แจ้งเตือนสมาชิกฯ ว่าในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๒ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษ ในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา จึงขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วม
ประชุมดดยพร้อมเพรียงเพ่ือพิจารณาญัตติที่ค้ าง ในสภา และในวันอังคารที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  
เป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ซึ่งมีวาระที่รัฐบาลจ าเป็นต้องขออนุมัติจากรัฐสภา 
หลายเรื่อง 
         เรื่องด่วน 
   เป็นญัตติที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมครั้งที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ านวน ๖ ญัตติ ซึ่งผู้เสนอญัตติได้อภิปรายครบทุกท่านแล้ว และ
ได้มีผู้อภิปรายสนับสนุน รวมทั้งหมดมีผู้อภิปรายแล้ว จ านวน ๑๗ ท่าน 
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวจนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  
ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยคะแนน ๔๔๕ เสียง ดดยมีคณะกรรมาธิการ จ านวน ๔๙ คน 
ก าหนดระยะเวลาพิจารณา ๑๒๐ วัน จากนั้น ประธานฯ ได้นัดประชุมอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ นาฬิกา และสั่งปิดประชุม 
   
ปิดประชุมเวลา ๒๐.๕๕ นาฬิกา 
  
     *************************** 


